

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 153-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh.

Trên cơ sở nội dung thống nhất tại phiên họp liên tịch chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 21 HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2024, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025, như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2024

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN THTK, CLP.

1. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về THTK, CLP.

Xác định công tác quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ, giải pháp đặc biệt quan trọng, UBND thành phố đã tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch số 153-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường. Mở rộng hình thức tuyên truyền qua các

phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên trang thông tin điện tử của thành phố; lồng ghép tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị cán bộ công nhân viên chức của cơ quan.

UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy công tác giám sát của UBMTQVN và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm tạo nhiều kênh thông tin để toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân tham gia giám sát việc THPT, CLP tại các cơ quan, đơn vị. Kết hợp đẩy mạnh THPT, CLP gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phê phán các hành vi tham nhũng gây lãng phí thất thoát tài sản ngân sách nhà nước. Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về Luật phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với công tác THPT, CLP

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THPT, CLP gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác THPT, CLP của cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, báo cáo lãnh đạo những trường hợp vi phạm để xử lý. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, THPT, CLP; cơ quan, đơn vị nào để xảy ra vi phạm thì trước hết người đứng đầu của cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực

- Căn cứ Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 07/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 19/7/2024 của UBND tỉnh; UBND thành phố đã ban hành Chương trình thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 27/02/2024, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan, đơn vị mình. Trong chương trình THPT, CLP của mỗi cơ quan, đơn vị cần cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để tình trạng lãng phí xảy ra tại cơ quan, đơn vị mình.

- Triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong năm 2024, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 266/UBND-TCKH ngày 06/02/2024 về việc triển khai Công điện số 1372/CD-TTG ngày 15/12/2023 và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 để triển khai đến từng cơ quan, đơn vị địa phương. Các cơ quan, đơn vị địa phương đã nghiêm

túc triển khai thực hiện như rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với yêu cầu tiết kiệm. Thực hiện quản lý chặt chẽ các khoản chi đảm bảo theo đúng dự toán được duyệt và chế độ quy định; chống lãng phí về sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản phải bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Thực hiện việc mua sắm theo phương thức tập trung đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Năm 2024 thành phố đã thực hiện cắt giảm 1,238 tỷ đồng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước và 0,34 tỷ đồng chi thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp, thu khác được để lại của các cơ quan, đơn vị năm 2024.

4. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và Nhân dân đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát của cộng đồng dân cư ở cơ sở; kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, sáng kiến; có biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí, thất thoát.

UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy công tác giám sát của UBMTQVN và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm tạo nhiều kênh thông tin để toàn thể CBCCC, nhân dân tham gia giám sát việc THTK, CLP tại các cơ quan, đơn vị.

Kết hợp đẩy mạnh THTK, CLP gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phê phán các hành vi tham nhũng gây lãng phí thất thoát tài sản ngân sách nhà nước. Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về Luật phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

II. KẾT QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực sau:

1.1. Về quản lý ngân sách nhà nước:

Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao. Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh dự toán chi theo quy định; chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết; giảm các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi công tác trong và ngoài nước. Năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu

năm dự toán chi thường xuyên để tăng chi đầu tư cho hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội và thành phố đã thực hiện cắt giảm 1,238 tỷ đồng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước và 0,34 tỷ đồng chi thường xuyên từ nguồn thu sự nghiệp, thu khác được để lại của các cơ quan, đơn vị năm 2024; tiết kiệm gần 02 tỷ đồng nguồn sự nghiệp chi thường xuyên (thông qua công tác đấu thầu).

1.2. Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các Nghị định hướng dẫn Luật để vốn đầu tư công thực sự đóng vai trò dẫn dắt, thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước; tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật đầu tư công; cá thể hoá trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Bố trí vốn đầu tư công năm 2024 phù hợp với định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Bố trí vốn tập trung, đảm bảo tuân thủ thời gian bố trí vốn thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian thực hiện và bố trí vốn.

- Năm 2024 thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Ước thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố 305,154 tỷ đồng, đạt 100% dự toán thành phố giao. Sau 2 năm thị trường bất động sản trầm lắng, nguồn thu đấu giá đất không đảm bảo kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố. Thành phố đã chỉ đạo các phòng ban liên quan chủ động, khẩn trương căn cứ các quy định của pháp luật và nhiệm vụ được giao, đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để triển khai các thủ tục liên quan đưa các khu cơ sở hạ tầng khu dân cư vào đấu giá đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra nhằm đáp ứng nguồn vốn triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố. Hiện nay, thành phố đã tổ chức thành công 9 đợt đấu giá quyền sử dụng đất với tỷ lệ đấu thành công cao và số thu tiền sử dụng đất dự kiến đạt dự toán giao. Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư, quản lý dự án đã tích cực, chủ động tranh thủ nguồn vốn bố trí khẩn trương triển khai các khâu từ thủ tục hồ sơ đến giai đoạn giám sát, đốc thúc nhà thầu triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả

1.3. Về quản lý tài sản công

- Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Để rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm tài sản công sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thành phố đã ban hành Công văn số 322/UBND-TCKH ngày 18/02/2022 giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý tài sản được giao quản lý, báo cáo các tài sản dôi dư, không có nhu cầu sử dụng để có phương án sắp xếp. Thành phố đã trình UBND tỉnh phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao thành phố. Năm 2024, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện rà soát các nhà văn hoá khu phố dôi dư do sáp nhập để có phương án xử lý đảm bảo tài sản công được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Thành lập ban chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đông Hà để triển khai thực hiện tổng kiểm kê tài sản công theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thành phố đã tổ chức rà soát, tổng hợp và đăng ký mua sắm tập trung đối với những hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục phải mua sắm tập trung theo quyết định của tỉnh; thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

1.4. Về quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất: Việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện trên cơ sở hiện trạng sử dụng ổn định đất lâu dài của các tổ chức hoặc các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích nhằm thực hiện tiết kiệm tài nguyên đất, hạn chế lãng phí trong sử dụng đất.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên nước: Trên địa bàn thành phố có hệ thống các con sông, các hồ đập thủy lợi, hồ điều hòa. Thời gian qua thành phố đã quan tâm xây dựng, cải tạo và xử lý tốt các vấn đề nhằm phục vụ cấp nước cho mục đích sinh hoạt, sản xuất và điều hòa khí hậu trên địa bàn và các khu vực phụ cận.

Nguồn nước sinh hoạt của thành phố được khai thác từ nguồn nước mặt sông Vĩnh Phước để cung cấp cho thành phố với công suất 28.500m³/ngày đêm. Ngoài ra, sử dụng nguồn nước ngầm cấp từ huyện Gio Linh để bổ sung phục vụ cho một số địa bàn thành phố. Nguồn nước được Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị cấp đảm bảo cho người dân sử dụng nước sạch, hạn chế gây lãng phí.

Trong lĩnh vực khoáng sản: Nguồn cát, sỏi trên các sông có mỏ cát tại Cồn Nồi, phường Đông Lương với trữ lượng khoảng 298.000 m³ đã được UBND tỉnh Quảng Trị đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản; quá trình mưa lũ có nguồn cát sỏi từ phía thượng lưu đổ về sông Hiếu, sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Phước. Ngoài ra, trên địa bàn có các cồn cát bồi lấp cục bộ trên sông thuộc địa bàn Đông Lương và địa bàn Phường 3 được đưa vào nạo vét với diện tích 24.741m², trữ lượng 35.068m³.

Nguồn đất san lấp: Mỏ đất san lấp tại phường Đông Lương với diện tích được thăm dò 22,91ha, tổng khối lượng 2.010.621m³ đất được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 về phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò mỏ đất làm vật liệu san lấp phường Đông Lương và đã được tổ chức đấu giá khai thác theo quy định.

1.5. Về tổ chức bộ máy, quản lý lao động, thời gian lao động

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn được UBND thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 23/01/2024 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024, kế hoạch đã xác định cụ thể 04 nội dung tập trung đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2024 (đào tạo lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức) và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong năm, UBND thành phố quyết định, lập danh sách cử hơn 400 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do các sở chuyên ngành tổ chức.

- UBND thành phố đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI tại Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 05/6/2024, theo đó, lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 23/10/2024 đến ngày 30/10/2024 với 505 học viên là công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, UBND các phường, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đội ngũ Bí thư Chi bộ, Khu phố trưởng, đại diện Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu phố trên địa bàn thành phố tham dự bồi dưỡng. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ cải cách hành chính, các tiêu chí và tiêu chí thành phần của các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ thành phố đến các phường và các khu phố trên địa bàn về công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

- UBND thành phố đã ban hành Công văn số 252/UBND-NV ngày 02/02/2024 về việc nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ công vụ và văn hóa công sở; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 26/02/2024 về kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ năm 2024.

- Tổ kiểm tra công vụ, công sở của UBND thành phố có 06 thành viên, gồm lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND và UBND; Thanh tra; Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; thường xuyên tổ chức kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các phường. Trong năm, đã tổ chức 16 đợt kiểm tra công vụ, công sở đối với 12 cơ quan chuyên

môn thuộc UBND thành phố và 09 phường (tập trung kiểm tra các thời điểm trước, sau Tết nguyên đán và các dịp nghỉ lễ). Qua kiểm tra, cán bộ, công chức, viên chức cơ bản chấp hành nghiêm thời giờ làm việc và thực hiện tốt văn hóa công sở; không đi muộn về sớm, sử dụng thời gian làm việc có hiệu quả; việc đeo thẻ CBCC đúng quy định; chưa phát hiện trường hợp sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa giữa ngày làm việc. Chấp hành nghiêm túc các quy chế làm việc, đặc biệt thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, đảm bảo đúng thành phần, đúng thời gian và đạt kết quả sau cuộc họp. Các thủ tục hành chính được niềm yết công khai, đầy đủ và bố trí công chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP

Thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố thực hiện các cuộc thanh tra hành chính tại các đơn vị trên địa bàn thành phố. Từ 01/01/2024 đến 01/11/2024, Thanh tra thành phố đã triển khai 08 cuộc thanh tra hành chính tại 08 đơn vị; phát hiện 02 đơn vị có sai phạm và thu hồi số tiền 72.843.200đ đồng.

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương THTK, CLP còn chưa có chiều sâu, chưa thể hiện tính tự giác cao, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số cơ quan còn chậm triển khai, chưa xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tiết kiệm cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo tiết kiệm, chưa bám sát vào đặc thù của từng đơn vị để đặt ra chương trình hành động thiết thực. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tự kiểm tra chưa được phát huy; có đơn vị còn chưa thực hiện xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tổ chức thực hiện.

- Chế độ thông tin báo cáo: Một số cơ quan báo cáo chưa kịp thời hoặc không gửi báo cáo, chất lượng báo cáo chưa đáp ứng được yêu cầu, số liệu từng lĩnh vực chưa nêu, do đó làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo chung tình hình THTK, CLP của thành phố.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2025

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác THTK, CLP tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường

trong phạm vi quản lý phải xây dựng Kế hoạch THPTK, CLP để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đưa kết quả THPTK, CLP là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THPTK, CLP

Để thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố năm 2025, cần phải triển khai và làm tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, và phổ biến các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghiên cứu nội dung bài viết “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “công tác phòng, chống lãng phí đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất khẩn trương, cấp bách”. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về THPTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THPTK, CLP với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THPTK, CLP đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

2. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, như Bác Hồ đã từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tăng cường công tác công khai minh bạch thông tin để tạo điều kiện cho nhân dân giám sát về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan đơn vị; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính góp phần cắt giảm thời gian, chi phí và tăng tính công khai minh bạch khi thực hiện thủ tục hành chính. Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác chuyển đổi số, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, kết nối thông tin quốc gia, tập trung nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

4. Trên cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 các đơn vị xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 đồng thời thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra từng đơn vị. Kịp thời chấn chỉnh hoặc có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm và không chấp hành báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

5. Triển khai và thực hiện có hiệu quả THPTK, CLP trong các lĩnh vực: đầu tư công; quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời

gian lao động trong khu vực nhà nước...

6. Thanh tra thành phố nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để kịp thời chấn chỉnh hoặc có hình thức xử lý theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm và không chấp hành báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, một số nhiệm vụ giải pháp năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo HĐND thành phố theo quy định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND thành phố;
- Chủ tịch, PCT UBND TP;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- CVP, PVP, CVVP;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch TP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Sỹ Trung